



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๖๐,๙๒๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตรงไป-ตรงมา

• นว.พิชัย ปศุวงศ์

หลักการดำเนินชีวิต

มี พรรคพวกเพื่อนฝูงผมมากมาย เอ๋ยถึงคอลัมน์ มุมมองหมอมะ
ในกรุงเทพธุรกิจ ที่ผมได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เวทีสั้นตัวเขียน
ถึงเรื่องราวที่พำนานเกิน 20 ปี ตั้งแต่ผมยังไม่มื่อเสียงจนได้รับการยอมรับ
ในระดับหนึ่ง โดยส่วนตัวผมภูมิใจมากและขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่มีเมตตา
กับผมมาโดยตลอด

การทำงานในแวดวงกีฬาของผมหากนึกถึงภาพย้อนหลัง มีเรื่องราว
ที่เล่าแล้วเหนื่อยหัวใจกับงานสบาย ๆ เป็นหอมพินที่มีพร้อมทุกอย่างกับความ
เหนื่อยยากในเส้นทางชีวิตที่บ้ากีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจทำให้มันใจ
ตัวเอง เลือกเส้นทางที่เหนื่อยยากและต้องขึ้นชมกับเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
บางครั้งอยากยุติเพื่อกลับไปเป็นหอมพิน แต่ก็แพ้ใจตัวเองจนทุกสิ่งทุกอย่าง
ดำเนินมาจนมีประวัติศาสตร์มากมายที่ทำให้ผมภูมิใจ

หากผมดำเนินชีวิตโดยไม่มีหลักการ ไม่มีอุดมการณ์ อุดมคติ ผมคงเดินทาง
มาได้ไม่ไกลมาก แต่มาถึงวันนี้คนบ้านนอก คนต่างจากหัวครอบครัวคนจีน
เตี้ยแม่ มีลูก 10 คน ผมโชคดีที่มีหลักยึดในจิตใจ ยึดถือคำสั่งสอนของเตี้ยมาโดย
ตลอดกับการลงทุนในชีวิต “ไม่มีอะไรจะได้มาโดยไม่มีการลงทุน” คำพูดสั้น ๆ
แต่แฝงด้วยความหมายในวันที่ผมบวชให้แม่ที่จากไป ถึงเป็นการบวชหน้าไฟ
พอสีก็ออกมากราบเท้าเตี้ย ได้เห็นหน้าตาของผู้บังเกิดเกล้า ดีใจและพูดสั้น ๆ
แต่ยังจดจำมาทุกวัน และใช้เป็นหลักการในการดำรงชีวิตมาโดยตลอดและโชคดี
นำนาวาครอบครัวมาได้แบบอยู่รอดปลอดภัย

นอกจากการลงทุนแล้ว มีเรื่องใกล้ตัวในชีวิตที่ผมต้องลงทุนทำให้ดี
เพราะแม่ผมไม่มีการศึกษาและป่วยเป็นมะเร็ง ก่อนถึงวันสุดท้ายในชีวิต
แม่สอนให้ผมต้องมีสิ่งดีดีในชีวิต 5 อย่างที่อยู่ใกล้ตัว แม่ผมบอกถ้าทำได้
ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ

อย่างแรก ผมต้องมีครอบครัวที่ดี ทุกวันนี้ผมมีภรรยา มีลูก 4 คน คนโตอายุ 25 จบปริญญาตรีธรรมศาสตร์ ปริญญาโท จุฬา และกำลังจะจบปริญญาตรีทางกฎหมายจากรามคำแหง ช่วยผมทำงานสื่อมวลชนอยู่ทั้งที่วี วิทยุและหนังสือพิมพ์ คนสองจบหมอศิริราช เกียรตินิยมอันดับ 1 คนที่ 3 อยู่ปี 3 หมอรามมา คนสุดท้ายอยู่ ปี 2 ทันตแพทย์ มศว มาถึงวันนี้เรื่องครอบครัว ผมมั่นใจว่าผมสอบผ่าน

อย่างที่สอง มีพ่อแม่ พี่น้องที่ดี เวลาที่ผ่านมากงไม่มีคำบรยาย ครอบครัวคนจีนโพ้นทะเล มีลูก 10 คน ทุกคนยังรักใคร่กลมเกลียวกัน ถึงแต่แม่จะจากไป ยังหวานข้าวด้วยกัน ยังมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทุกคนไม่มีใครเป็นภาระ ทำให้ไม่น่าจะมีปัญหา ผมสอบผ่าน

อย่างที่สาม มีครูบาอาจารย์ที่ดี ต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผมมีครูและอาจารย์ที่ดีมาโดยตลอด ทำให้ผมมีความรู้ความสามารถ ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบาย ทุกวันนี้อายุมากมาเป็นนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ก็ยังได้รับความรู้มากมายจากคุณครู ทำให้ผมน่าจะสอบผ่าน

อย่างที่สี่ มีเพื่อนที่ดี การมีเพื่อนมาก เพื่อนเยอะ สนับสนุนกันตั้งแต่เด็กจนอายุใกล้เกษียณก็ยังคบกัน น่าจะเป็นสิ่งยืนยันว่าเพื่อนในอดีตผมมีคุณภาพและล่าสุดเพื่อนรุ่นสุดท้ายในชีวิตที่ผมเรียนหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 และสวป มส.5 ทุกคนน่ารักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนผมรู้ซึ่งในหัวใจ และมั่นใจว่า ผมสอบผ่านแน่นอน

อย่างสุดท้าย มีบ้านเมืองที่ดี หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเมืองไทยน่าอยู่ แต่สำหรับผมเมืองไทยคือประเทศเดียวในโลกที่คนอยู่แล้ว มีความสุขมากที่สุด อาจจะมีปัญหาบ้านเมืองมีความขัดแย้ง แต่ก็ยังเป็นไปธรรมชาติและมีทางออกที่ดี เพราะคนไทยมีหัวใจเดียวกัน รักใคร่ผูกพันกัน ถึงแม้จะมีเรื่องราวใด สุดท้ายก็รักกันเพราะฉะนั้น ใครจะไม่เห็นด้วยแต่ผมรักเมืองไทย และมั่นใจว่าบ้านเมืองของเราดีที่สุดในโลก

คำสอนของเตี่ยและแม่ ที่ผมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผมลงทุนด้วยตัวเองทุกอย่างและมีสิ่งดีดีในชีวิต 5 ประการ ผมมั่นใจว่า ผมจะอยู่เมืองไทยแบบมีความสุขครับ